

# คู่มือออนไลน์

(2 กันยายน 2558)

โดย ธรรมธิปติ

## ดวงชะตาที่ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่ต้องระวังเรื่องชีวิตคู่

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า น้ำทิพย์ เกิดวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2526 เวลา 14.17 น. เชียงใหม่ เพศหญิง

คุณน้ำทิพย์ถามคำถามมา 3 ข้อด้วยกัน

คำถามแรก ดิฉันจะสมัครเรียนปริญญาเอกต่างประเทศมหาวิทยาลัยในอเมริกา และ ยุโรป ยื่นใบสมัครปลายปีนี้ จะทราบผลตอบรับประมาณ มีนาคม-เมษายน 2559 ตามดวงดิฉันจะได้เรียนต่อไหนคะ

จากที่คุณเขียนมา ดูเหมือนว่า คุณจะมั่นใจมากกว่าจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครไป หรือ คุณอาจจะทราบแล้วก็ได้ว่า มหาวิทยาลัยที่คุณได้สมัครเรียนไปนั้น ได้ตอบรับการสมัครของคุณแล้ว

แต่เมื่อคุณถามมา ผมก็จะตอบ

คุณได้ไปเรียนต่างประเทศแน่นอน ส่วนมหาวิทยาลัยที่คุณน่าจะไปได้ ก็คงจะเป็นประเทศที่อยู่ไกลออกไปหน่อย ในที่นี้คิดว่า น่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผมก็อยากแนะนำให้คุณลองพิจารณาประเทศออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ ดูบ้าง เพราะในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณอาจจะมีโชคจากทิศนี้ด้วย

คำถามที่สอง เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว ดิฉันจะสมัครขอทุนด้วย ไม่ทราบว่าจะได้ทุนหรือไม่

โดยพื้นชะตาของคุณบอกว่า คุณมีดวงชะตาที่ดีมากดวงหนึ่ง จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่ดี จะมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และ มักจะมีโชคดีแบบจับปล้นบ่อยๆ และ มักจะดีในเรื่องต่างประเทศ หรือ เรื่องที่เกี่ยวกับแดนไกล

ดวงชะตาของคุณบอกว่าคุณสามารถจะเรียนต่อในระดับสูงถึงขั้นปริญญาเอกได้ แต่อาจจะต้องต่อสู้มากสักหน่อย แต่ก็มีคนช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้

เรื่องที่จะขอทุนหลังจากที่ได้รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ผมขอตอบว่าได้ แต่อาจจะต้องต่อสู้ หรือ เหนื่อยยากสักนิด แต่ก็ได้

ทางที่ดี การขอย้ายให้พ้นเดือนกรกฎาคมปีหน้าคือ พ.ศ.2559 จะให้ผลดีแก่คุณมากกว่า ช่วงเวลาหลังจากนี้

คำถามที่สาม ดวงดิฉันจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ แล้วสามีเป็นคนต่างชาติ หรือ คนไทย

ดูตามดวงชะตา คุณมีโอกาสมันจะมีคู่ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แล้ว และโอกาสนี้จะยาวไปจนถึงเดือนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 คือปีหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณเองว่า จะเอาหรือไม่

ทั้งนี้เพราะดวงชะตาของคุณบ่งบอกถึงการพลัดพราก มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยๆ หากได้สิ่งใดมา ก็มักจะต้องสูญเสียบางอย่างออกไป

จึงทำให้ชีวิตคู่ของคุณน้ำทิพย์ ก่อนข้างจะเสี่ยงต่อการแตกแยกพอสมควร เมื่อแต่งงานแล้ว ก็ควรจะถนอมไว้เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ตัวคุณเองก็ยังมีกังวลในเรื่องการมีชีวิตคู่พอสมควร จึงเป็นตัวที่คอยเหนี่ยวรั้งความคิดในเรื่องจะมีคู่ด้วยอีกส่วนหนึ่ง จึงทำให้มีคู่ช้า

แต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงในการมีคู่ก็คือ การศึกษาที่ค่อนข้างสูง ทำให้พื้นฐานหรือมาตรฐานความนึกคิดของบุคคลนั้น จะสูงกว่ามาตรฐานของผู้หญิงชาวบ้านทั่วไป จึงเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่ง

การเป็นคนมีการศึกษาสูงๆ มักจะทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจสูง จนบางครั้งอาจจะออกไปในทางคือ ยึดมั่นถือมั่นใจความคิดของตนเอง จนเกินเลยความพอดี ซึ่งก็ตรงกับอุปนิสัยของคุณน้ำทิพย์ในดวงชะตาของคุณด้วย จึงอาจจะมีคู่ยากสักนิด และดูเหมือนว่า คู่ของคุณอาจจะต้องมีอายุแก่กว่ามากสักหน่อย

ส่วนที่ถามว่า คู่จะเป็นคนไทย หรือ คนต่างชาติ ก็ขอบอกว่า มีโอกาสมากที่จะเป็นคนต่างชาติครับ

ก่อนจบการพยากรณ์ ผมขอเตือนเรื่องสุขภาพที่คุณควรระวังก็คือ เรื่องมดลูก รั้งไข่ และความดันโลหิตครับ ควรจะหมั่นตรวจสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้นครับ

หวังว่าจะตอบคำถามที่คุณอยากรู้ได้ นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณน้ำทิพย์ ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [tmathipti@gmail.com](mailto:tmathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณน้ำหนู ครับ

